



'ธ.ก.ส.' แจกทุนชาวนารับไร่ละ500 'ชิมช้อปใช้' พร้อมลงชื่อผ่านแอปพ์

'ธ.ก.ส.' ยัน 1 ต.ค. พร้อมจ่ายประกันรายได้ให้ชาวนาสวนปาล์ม ส่วนชาวนารอรับ 15 ต.ค. คลังเริ่มแล้วเปิดลงทะเบียน 'ชิมช้อปใช้' ออนไลน์ 'เพื่อไทย' ชัดประชารัฐสร้างไทย แจกยาพิศของ (อ่านต่อหน้า 8)



จรินทร์
ลักษณวิศิษฎ์

ต่อจากหน้า 1

'ชิมช้อปใช้'

เริ่มแล้วลงทะเบียน 'ชิมช้อปใช้'

เมื่อวันที่ 22 กันยายน นางสาวสุทธีรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางปิดรับสมัครร้านค้าในโครงการชิมช้อปใช้ไปเมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา พบว่ามีร้านค้าสมัครกว่า 7 หมื่นแห่ง แบ่งเป็นร้านชิม 3 หมื่นแห่ง ร้านช้อป 3 หมื่นแห่ง และร้านใช้ (โรงแรม) 3 พันแห่ง และเมื่อรวมกับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่มีแอปพลิเคชันดูเงินเดิมกว่า 5 หมื่นแห่ง ซึ่งธนาคารกรุงไทยได้อัปเดตดูเงินเวอร์ชันใหม่ให้อัตโนมัติ และร้านค้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่องอีดีซีอีกว่า 3 หมื่นแห่ง จะมีร้านค้าที่เข้ามาตรวจการทั่วประเทศกว่า 1.5 แสนแห่ง

นางสาวสุทธีรัตน์กล่าวว่า ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 23 กันยายน เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับเงิน 1,000 บาท ตามมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยว ชิม ช้อป ใช้ของรัฐบาล ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิตามมาตรการผ่านเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com ระหว่างวันที่ 23 กันยายน-15 พฤศจิกายน 2562 โดยระบบที่เตรียมไว้สามารถรองรับลงทะเบียน 1 ล้านคนต่อวัน ต่อเนื่องทุกวันจนกว่าจะครบ 10 ล้านคน

'สรวุฑ' จ่อนั่งปร.บอร์ดรฟม.

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า บอร์ดการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ที่ปัจจุบันยังเห็นว่างอยู่ ขณะนี้ยังไม่มีการแต่งตั้ง เนื่องจาก

ต้องการรอให้กระบวนการแก้มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประเด็นของผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติข้อพิพาทระหว่าง กทพ. และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีอีเอ็ม แล้วเสร็จก่อน ปัจจุบันทราบว่าเรื่องการแก้มติ ครม. ถูกเสนอไปยังสำนักเลขาธิการ ครม. รอบรรจวาระแล้ว ในส่วนของแนวทางยุติข้อพิพาท ที่ผ่านมาคณะทำงานที่มีนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ได้พิจารณาแนวทางนำเสนอมาที่ตน ซึ่งเบื้องต้นมองว่าแนวทางดังกล่าวมีแนวทางออกที่เหมาะสม ยืนยันว่าเรื่องนี้จะได้ข้อสรุปที่ดี และเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ต่อประชาชน

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมระบุว่า รายชื่อผู้ที่เหมาะสมไปดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดรัฐวิสาหกิจที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอไปนั้น เบื้องต้นพบว่านายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม ที่อธิบดีกรมการขนส่ง (ขบ.) ได้รับเลือกให้ไปดำรงตำแหน่งประธานบอร์ด กทพ. ขณะที่นายสรวุฑ ทรงศิริ โอล อธิบดีกรมขนส่งทางราง (ขร.) ว่าที่อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.)

เป็นประธานบอร์ด รฟม. ส่วนนายวิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ที่ก่อนหน้านี้ได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) จะไปนั่งเป็นประธานบอร์ด ขสมก. ขณะเดียวกันยังพบว่าตำแหน่งประธานบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ที่ปัจจุบันมีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน และอยู่ระหว่างเตรียมยื่นหนังสือลาออก ขณะนี้มีการวางตัวนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม รวมทั้งนายชยธรรม์ พรหมศร ไปนั่งเป็นประธานบอร์ด รฟท.